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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
สมัยสามัญประจำป สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖5 

วันจันทรที่ 14 กุมภาพันธ ๒๕๖5  เวลา  ๑0.๐๐ น. 
ณ หองประชุมอาภากร สำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 

 
ผูมาประชุม 
๑. นายสมควร  เทวชู   ตำแหนงประธานสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
๒. นายประสิทธิ์  เหลืองเพชรงาม   ตำแหนง รองประธานสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
3. นายณพล  เอ้ืองเรืองโรจน   ตำแหนง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
4. นายธรรมรัตน  แซลิ้ง   ตำแหนงสมาชิกสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
5. นายปรีดา  พนาสุวรรณรัตน  ตำแหนง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต  
6. นายคุณาวุฒิ  ถนัดกสิกิจ   ตำแหนงสมาชิกสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต  
7. นายพลสิทธิ์  ปตเมฆ   ตำแหนงสมาชิกสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
8. นายฉัตรชัย  ลิ้มสุนันท   ตำแหนงสมาชิกสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
9. นายเกรียงศักดิ์  แซอ้ือ   ตำแหนง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
10.นายสุริยะ  แซลิ้ง   ตำแหนงสมาชิกสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
11.นายประเสริฐ  ชาติธรรมกุล  ตำแหนงสมาชิกสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต  
12.นายมงคล  เชี่ยวชาญวุฒิวงศ  ตำแหนงสมาชิกสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
๑3.นายปานนท  วงศทิพยพันธ  ตำแหนงเลขานุการสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 

ผูเขารวมประชมุ 
๑. นายวีระชัย  เตือนวีระเดช   ตำแหนงนายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต 
2. นายจำพร  ไพโรจนกิจตระกูล  ตำแหนงรองนายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต 
3. นายสมศักดิ์  ศุทธิวิโรจน   ตำแหนงรองนายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต  
4. นายชัยพร  พันธุเมธาฤทธิ์   ตำแหนงท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต 
5. นายสิทธิเดช  เหลืองเพชรงาม  ตำแหนงเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต 
6. นางจิราภรณ  ชุมจินดา   ตำแหนงหัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 
7. นางจีรวรรณ  แจกสินธุ   ตำแหนงผูอำนวยการกองคลัง 
8. นายอุกฤษ  มอดตะคุ   ตำแหนงหัวหนาฝายการโยธา  

รักษาราชการแทนผูอำนวยการกองชาง 
9. นายวิรัตน  เชื้อชั่ง   ตำแหนงสัตวแพทยชำนาญงาน 

รักษาราชการแทนผูอำนวยการกองสาธารณสุขฯ 
10.นางสาวขวัญฤทัย  เหลามูล  ตำแหนง ครูผูดูแลเด็ก 
11.นางสาวกุลยา  สุวรรณนิกขะ  ตำแหนงเจาพนักงานธุรการชำนาญงาน 
12.นางดวงพร  เพชรพิรุณ   ตำแหนงนักจัดการงานท่ัวไป 
13.นางสาวจันทรทรา  ฐานธานี  ตำแหนงผูชวยนักประชาสัมพันธ 
14.นางสาววีกมล  แงเจริญกุล  ตำแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
15.นายคัมภีร  รังคะกนก   ตำแหนงเจาหนาท่ีควบคุมเครื่องเสียง 
 
                                  ................................................................................. 
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เริ่มประชุมเวลา ๑0.๐๐ น. 
เลขานุการสภาฯ   บัดนี้  ไดเวลาประชุมสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต สมัยสามัญประจำป  

สมัยสามัญท่ี ๑/๒๕๖5 วันจันทรท่ี 14 กุมภาพันธ ๒๕๖5  เม่ือสมาชิกฯ มาครบองค
ประชุมแลว ขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระตอไป ขอเรียนเชิญครับ 

ประธานสภาฯ  สวัสดีทานนายกเทศมนตรีฯ  รองนายกเทศมนตรีฯ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ขาราชการ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  การประชุมในวันนี้เปน
การประชุมสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต  สมัยสามัญประจำป  สมัยสามัญท่ี 1/2565  
วันจันทรท่ี 14 กุมภาพันธ 2565  ณ หองประชุมอาภากร  สำนักงานเทศบาลตำบล  
มาบอำมฤต 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 
1.1 การประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 7         

พ.ศ.2565 
ประกาศเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 

เร่ือง การประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 7 พ.ศ. 2565 

ของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 

 ------------------------ 
 

 ดวยเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 7 
พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ในคราวการ
ประชุมฯ ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2565 น้ัน 

 

อาศัยอำนาจตามความในขอ 22 และขอ 24 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561    ประกอบกับหนังสือจังหวัดชุมพร ดวนท่ีสุด ท่ี ชพ 
0023.3/ว 01138 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2564  เรื่อง แนวทางการจัดทำประชาคมทองถ่ินกรณีการจัดทำ และเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ระลอกใหม              
เทศบาลตำบลมาบอำมฤต จึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 7  พ.ศ. 2565 ท้ังน้ี ใหมีผลบังคับ
ใชนับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป 
 

 จึงขอประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ ณ วันท่ี  28  เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 
        

      วีระชัย เตือนวีระเดช 
           

              (นายวีระชัย  เตือนวีระเดช) 
                                                                นายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต 
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1.2 การประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2         
พ.ศ.2565 

  ประกาศเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 

     เร่ือง การประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2565 

 ของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 

 ------------------------ 
 ดวยเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 
2565 ของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ในคราวการ
ประชุมฯ ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2565 น้ัน 

 

อาศัยอำนาจตามความในขอ 22 และขอ 24 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  ประกอบกับหนังสือจังหวัดชุมพร ดวนท่ีสุด ท่ี ชพ 
0023.3/ว 01138 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2564  เรื่อง แนวทางการจัดทำประชาคมทองถ่ินกรณีการจัดทำ และเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ระลอกใหม              
เทศบาลตำบลมาบอำมฤต จึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2  พ.ศ. 2565 ท้ังน้ี ใหมีผลบังคับใช
นับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป 
 

 จึงขอประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ ณ วันท่ี  24  เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 
      

      วีระชัย  เตือนวีระเดช 
      

              (นายวีระชัย  เตือนวีระเดช) 
                                                                 นายกเทศมนตรตีำบลมาบอำมฤต 

1.3 การประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4     
พ.ศ.2565 

ประกาศเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 

เร่ือง การประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2565 

ของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 

 ------------------------ 
 ดวยเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ไดดำเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ใน
คราวการประชุมฯ ครั้งท่ี 1/2565  เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2565 น้ัน 

 

อาศัยอำนาจตามความในขอ 22/1 และขอ 24 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  ประกอบกับหนังสือจังหวัดชุมพร ดวนท่ีสุด ท่ี ชพ 
0023.3/ว 01138 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2564  เรื่อง แนวทางการจัดทำประชาคมทองถ่ินกรณีการจัดทำ และเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ระลอกใหม              
เทศบาลตำบลมาบอำมฤต จึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2565 ท้ังน้ี ใหมีผล
บังคับใชนับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป 
 

 จึงขอประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ ณ วันท่ี  28  เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 
 

                       วีระชัย เตือนวีระเดช      

              (นายวีระชัย  เตือนวีระเดช) 
                                                                  นายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต 
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1.4 การประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2  
พ.ศ.2565 

ประกาศเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
เร่ือง การประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลีย่นแปลง คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2565 

ของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
 ------------------------ 

 ดวยเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ไดดำเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน                          (พ.ศ.2566-
2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2565 โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ในคราวการ
ประชุมฯ ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2565 น้ัน 

 
อาศัยอำนาจตามความในขอ 22/1 และขอ 24 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย           การจัดทำ

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561                  ประกอบกับหนังสือ
จังหวัดชุมพร ดวนท่ีสุด ท่ี ชพ 0023.3/ว 01138 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2564  เรื่อง แนวทางการจัดทำประชาคมทองถ่ินกรณีการ
จัดทำ และเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID–19) ระลอกใหม  เทศบาลตำบลมาบอำมฤต จึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 2  พ.ศ. 2565 ท้ังน้ี ใหมีผลบังคับใชนับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป 
 
 จึงขอประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
    ประกาศ ณ วันท่ี  28  เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 

       วีระชัย เตือนวีระเดช    
                         (นายวีระชัย  เตือนวีระเดช) 

                                  นายกเทศมนตรตีำบลมาบอำมฤต 
 
1.5 การประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) แกไข ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2565  

ประกาศเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
เร่ือง การประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แกไข คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2565 

ของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
 ------------------------ 

 ดวยเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ไดดำเนินการแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) แกไข ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 
2565 และไดรับความเห็นชอบจากนายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต เมื่อวันท่ี  28 มกราคม 2565 เรียบรอยแลว โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 21 
การแกไขแผนพัฒนาทองถ่ินเปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน เมื่อผูบริหารทองถ่ินไดเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีแกไขแลว ใหปด
ประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเห็นชอบ พรอมท้ังแจงสภาทองถ่ิน อำเภอ 
และจังหวัดทราบดวย  

 
อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2548 ขอ 24 จึงขอประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) แกไข ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2565 ท้ังน้ี ใหมีผลบังคับใช
นับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป  
 
 จึงขอประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
    ประกาศ ณ วันท่ี  28  เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 
     
      วีระชัย เตือนวีระเดช 
            (นายวีระชัย  เตือนวีระเดช) 
                                                                นายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต สมัยประชุมสามัญประจำป    

สมัยสามัญท่ี 4/๒๕๖4 ลงวันท่ี 30 พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖4 ทานใดมีขอเพ่ิมเติมหรือ

แกไขไหมครับ ถาไมมีผมขอใหยกมือลงมติรับรองรายงานการประชุมครบั 

มติท่ีประชุม มติรับรองดวยเสียงเอกฉันท   
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทูถาม 

    -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 

    -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม 
 5.1 กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยประชุมสามัญประจำป พ.ศ. 2565 และ

กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำป และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของป
ถัดไป ตามมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
จนถึงปจจุบัน ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 

เลขานกุารสภาฯ  เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายปานนท  วงศทิพยพันธ เลขานุการการสภาฯ 
โดยปกติแลวสมัยประชุมเรากำหนดไมนอยกวา 4 สมัย ปกติสมัยประชุมสมัยสามัญท่ี 1 
คือสมัยท่ีเราประชุมครั้งนี้ ซ่ึงเราไดกำหนดในคราวของปท่ีแลว ใหเปนวันท่ี 1 ก.พ.-2 มี.ค.
2565 มีกำหนด 30 วัน กรณีมีวาระเรงดวน ประธานสภาฯ หรือนายกเทศมนตรีฯ 
สามารถขอเปดประชุมสมัยวิสามัญตอนายอำเภอไดนะครับ ซ่ึงมีกำหนด 15 วัน ผมก็ได
กำหนดตัวรางมา ๔ สมัยใหทุกทานไดดูดังนี้นะครับ  

  สมัยสามัญท่ี ๑ คือ วันท่ี 1 กุมภาพันธ - 2 มีนาคม ๒๕๖5 
  สมัยสามัญท่ี ๒ คือ 2 - ๓1 พฤษภาคม ๒๕๖5 
  สมัยสามัญท่ี ๓ คือ 1-30 สิงหาคม ๒๕๖5 
  สมัยสามัญท่ี ๔ คือ 1-30 พฤศจกิายน ๒๕๖5  และ 
  วันเริ่มประชุมสมัยแรกของป ๒๕๖6 คือ วันท่ี 1 กุมภาพันธ - 2 มีนาคม ๒๕๖6 
 นำเรียนท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาวามีความเหมาะสมหรือไม หรือหากจะเปลี่ยนแปลงอยางไร

ก็ขอเรยีนเชญิครับ 
ประธานสภาฯ  สมาชิกทานใดมีขอเสนอไหมครับ ขอเชิญ สท.ประสิทธิ์ฯ ครับ 
สท.ประสิทธิ์ฯ  เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายประสิทธิ ์ เหลืองเพชรงาม สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ผมเห็นวาควรกำหนดสมัยประชุมตามรางท่ีเสนอครับ 
ประธานสภาฯ  สมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนไหมครับ ถาไมมีขอใหยกมือลงมติเห็นชอบ

กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลฯ ครับ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบดวยเสียงเอกฉันท   
ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ สรุปกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำป ๒๕๖5 ครับ 
เลขานุการสภาฯ  เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายปานนท  วงศทิพยพันธ  เลขานุการการสภาฯ 

สรุปการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำป ๒๕๖5 ดังนี้ 
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  สมัยสามัญท่ี ๑ คือ วันท่ี 1 กุมภาพันธ - 2 มีนาคม ๒๕๖5 
  สมัยสามัญท่ี ๒ คือ 2 - ๓1 พฤษภาคม ๒๕๖5 
  สมัยสามัญท่ี ๓ คือ 1-30 สิงหาคม ๒๕๖5 
  สมัยสามัญท่ี ๔ คือ 1-30 พฤศจิกายน ๒๕๖5  และ 
  วันเริ่มประชุมสมัยแรกของป ๒๕๖6 คือ วันท่ี 1 กุมภาพันธ - 2 มีนาคม ๒๕๖6 

5.2  การโอนและแกไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕63  หมวด ๔  ขอ ๒๗    

“การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทำใหลักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอำนาจอนุมัติของสภา

ทองถ่ิน”  ขอ 29 “การแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายในงบลงทุน ท่ีทำ

ใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหเปนอำนาจ

อนุมัติของสภาทองถ่ิน” ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ  เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายปานนท  วงศทิพยพันธ  เลขานุการการสภาฯ  
ขอ 5.2 เปนการโอนตั้งจายรายการใหมของสำนักปลัดเทศบาลนะครับ ขอเชิญหัวหนา

สำนักปลัดเปนผูชี้แจงนะครับ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญหัวหนาสำนักปลัดครับ 

หัวหนาสำนักปลัด  เรียนท านประธานสภาฯ ดิ ฉันนางจิ ราภรณ   ชุมจินดา  หั วหน าสำนัก

ปลัดเทศบาล 

 สำนักปลัด 

โอนลด   

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจาย

เพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  งบประมาณอนุมัติ 650,000.- บาท  งบประมาณกอนโอน  

322,260 .- บาท  จำนวนท่ีขอโอน 5,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 

317,260.- บาท   

โอนตั้งจายรายการใหม 

          แผนงานบรหิารท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภท 
   ครภุณัฑไฟฟาและวิทยุ  เพ่ือจัดซ้ือเครื่องบันทึกเสียง ใชในภารกิจของสำนักปลัดเทศบาล   

จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 5,000.- บาท (จัดซ้ือตามราคาทองตลาด) ขอนำเรียน 
ขอบคุณคะ 

ประธานสภาฯ  สมาชิกทานใดมีขอสงสัยหรือสอบถามไหมครบั ถาไมมีผมขอมติอนุมัติโอนตั้งจาย
รายการใหม เพ่ือจัดซ้ือเครื่องบันทึกเสียง ใชในภารกิจของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 
เครื่อง งบประมาณ 5,000 บาท ครับ 

มติท่ีประชุม   อนุมัติดวยเสียงเอกฉันท 
ประธานสภาฯ   ตอไปเปนการโอนตั้งจายรายการใหมของกองการศึกษานะครับ ขอเชิญทาน

เลขานุการสภาฯ ครับ 
เลขานุการสภาฯ  เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายปานนท  วงศทิพยพันธ  เลขานุการการสภาฯ  
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 กองการศึกษา 
โอนลด   

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน    

งบดำเนินงาน หมวดคาใชสอย รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ

รายจายงบรายจายอ่ืน ๆ โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติพระเจาบรมวงศเธอกรมหลวง

ชุมพรเขตอุดมศักดิ์    งบประมาณ  24,590.-บาท 

โอนตั้งจายรายการใหม 

 -แผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกำหนดระดับ งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑ ไฟฟาและวิทยุ เพ่ือจัดซ้ือโคมไฟฟาถนน LED ขนาด 30 วัตต           

(ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมาบอำมฤต) จำนวน 8 ชุด งบประมาณ 12,720.-

บาท (จัดซ้ือตามราคาทองตลาด) 

 -แผนงานการศึกษา งานศึกษาไมกำหนดระดับ งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑการเกษตร รายการดังนี้ 

  1.จัดซ้ือเครื่องสูบน้ำแบบหอยโขง แรงดันสูง ใชกำลังมอเตอรไฟฟา

ขนาด ½ HP(350w) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมาบอำมฤต จำนวน 1 เครื่อง 

งบประมาณ 5,280.- บาท (จัดซ้ือตามราคาทองตลาด) ตัวนี้ติดตั้งเพ่ือท่ีจะดูดน้ำจากบอ

น้ำตื้นข้ึนมาเก็บไวบนถังน้ำขนาด 2,000 ลติร จำนวน 2 ถัง  

  2.จัดซ้ือเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ แรงดันคงท่ี กำลังมอเตอรไฟฟาขนาด 

250 วัตต  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมาบอำมฤต จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 

6,590.-บาท   (จัด ซ้ือตามราคาทองตลาด)  เปนตัวจายน้ ำไปหองน้ ำ หองครัว  

เนื่องจากวาระบบประปายังเขาไมถึงศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเรา 

     รวมงบประมาณ  24,590.-บาท 

ประธานสภาฯ  สมาชิกทานใดมีขอสงสัยหรือสอบถามไหมครับ ถาไมมีผมขอมติอนุมัติโอนตั้งจาย

รายการใหมของกองการศึกษา เพ่ือจัดซ้ือ 

1. โคมไฟฟาถนน LED ขนาด 30 วัตตจำนวน 8 ชุด งบประมาณ 12,720.-

บาท 

2. เครื่องสูบน้ำแบบหอยโขง แรงดันสูง ใชกำลังมอเตอรไฟฟาขนาด ½ 

HP(350w จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 5,280.- บาท 

3. เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ แรงดันคงท่ี กำลังมอเตอรไฟฟาขนาด 250 วัตต 

จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 6,590.- บาท 

รวมงบประมาณ 24,590.-บาท 

มติท่ีประชุม   อนุมัติดวยเสียงเอกฉันท 
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ประธานสภาฯ  กองชาง 

   แกไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจง 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง หมวดคาครุภัณฑ ประเภท

ครุภัณฑ ไฟฟ าและวิทยุ  จัด ซ้ือโคมไฟถนน LED ขนาดไมน อยกวา 250 วัตต   

งบประมาณ อนุมัติ 180,000.-บาท   

แกไขเปน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง หมวดคาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซ้ือโคมไฟถนน LED ขนาดไมเกิน 250 วัตต  

งบประมาณ อนุมัติ 180,000.-บาท ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ  เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายปานนท  วงศทิพยพันธ  ในฐานะปลัดเทศบาลฯ 

ในเทศบาลบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 2565 เรากำหนดในคำชี้แจงเอาไวคือ 

จัดซ้ือโคมไฟถนน LED ขนาดไมนอยกวา 250 วัตต  เพราะฉะนั้นเวลาซ้ือคุณตองซ้ือ 

250 วัตต ข้ึนไป แตในแผนงานท่ีเราคุยกันไวขนาดท่ีเราจะซ้ือคือ 150 วัตต 200 วัตต 

จึงไมสามารถจัดซ้ือได จึงขอแกไขเปลี่ยนแปลงเปน ขนาดไมเกิน 250 วัตต ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  สมาชิกทานใดมีขอสงสัยหรือสอบถามไหมครับ ถาไมมีผมขอมติอนุมัติการแกไข

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงของกองชางครับ  

มติท่ีประชุม   อนุมัติดวยเสียงเอกฉันท 
5.3 พิจารณาใหความเห็นชอบใหปรับเปล่ียนแบบรูปเพ่ือการกอสรางหองน้ำภายนอก

อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี      

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ  เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายปานนท  วงศทิพยพันธ  ในฐานะปลัดเทศบาลฯ  
เนื่องจากในชวงท่ีมีการลงนามสัญญากอสรางแบบรูปของตัวหองน้ำมีในสวนของความสูงท่ี
เม่ือกอสรางไปแลว นายกไดมีดำริตองการท่ีจะใชพ้ืนท่ีวางระหวางอาคาร จะปรับปรุง      
ตอเติม สรางหลังคาเพ่ือเปนโรงอาหารใหกับเด็ก  โครงสรางของตัวอาคารท่ีจะทำเปน    
โรงอาหารเม่ือไปติดกับตัวหลังคาของหองน้ำระดับมันไมได จึงมีความจำเปนตองตัดในสวน
ของหลังคาของหองน้ำลง 50 ซม. และตองปรับพ้ืนท่ีคอนกรีต โดยใชงบประมาณเทาเดิม 
ซ่ึงเก่ียวของกับระเบียบ 2 ตัว คือ  

1. พรบ.การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 97 (3)  
เปนการแกไขเพ่ือประโยชนแกหนวยงานของรัฐหรือประโยชนสาธารณะ คือการ
เปลี่ยนแปลงจะกระทำไดเม่ือเปนการแกไขท่ีเปนประโยชนตอหนวยงานของรัฐหรือ
ประโยชนตอสาธารณะ 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕63  หมวด ๔  ขอ 30 การแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายการท่ีไดกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจายเงินไวแลว จะกระทำไดเม่ือไดรับอนุมัติจาก
ผูมีอำนาจใหกันเงิน หรือขยายเวลาการเบิกจายเงิน 

 รายละเอียดท่ีเราตัดลดคาท่ีไมสามารถกอสรางได คือ  
  1. คางานตัดลดความสูงของอาคารลง 0.50 เมตร 
  2. คางานทางเดินเทารอบอาคารท่ีกอสรางไมได 
  3. คางานประตูเลื่อนสแตนเลส 
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 นำคางานท่ีตัดลดไปดำเนินการกอสราง ดังนี้ 
  1. เทพ้ืน คสล.บริเวณท่ีติดตั้งถังบำบัดและท่ีวางโดยรอบอาคาร 
  2. ปูกระเบื้องกันลื่นบริเวณพ้ืนหนาอาคาร 
  3. ติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางภายในเพ่ิมเติม 
  4. ติดตั้งแผงก้ันระหวางโถปสสาวะชาย 
  5. เทพ้ืน คสล.เพ่ือเปนฐานรองรับถังเก็บน้ำสำรอง 
  6. ขุดดิน วางขอบบอเพ่ือทำบอน้ำตื้นพรอมฝงกลบ 
ประธานสภาฯ  สมาชิกทานใดมีขอสงสัยหรือสอบถามไหมครับ ถาไมมีผมขอมติเห็นชอบให

ปรับเปลี่ยนแบบรูปเพ่ือการกอสรางหองน้ำภายนอกอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลมาบอำมฤต ใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีครับ 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบดวยเสียงเอกฉันท  
ประธานสภาฯ ๕.4 เงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน     

การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ  เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายปานนท  วงศทิพยพันธ  เลขานุการสภาฯ     
เงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน หมวด ๘ ขอ ๘๙ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจจายขาดจากเงิน
สะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน ภายใตเง่ือนไข ดังตอไปนี ้
 (๑) ใหกระทำไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินซ่ึงเก่ียวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูนรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดรอนของประชาชน 
ท้ังนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมาย
กำหนด 
 (๒) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตละ
ประเภทตามระเบียบแลว 
 (3) ใหกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือน
และกันไวอีกรอยละสิบของงบประมาณรายจายประจำปนั้น เพ่ือเปนคาใชจายในการ
บริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
 (4) เม่ือไดรับอนุมัติใหจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
ดำเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมดำเนินการ
ภายในระยะเวลาท่ีกำหนดใหการจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป 
 ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน
การคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว กอนจะขออนุมัติใน
รายโครงการขอใหผูอำนวยการกองคลังรายงานเก่ียวกับเงินสะสมใหท่ีประชุมรับทราบครับ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญกองคลังรายงานยอดเงินสะสมครับ 
คุณจีรวรรณฯ  เรียนทานประธานสภาฯ ดิฉันนางจีรวรรณ  แจกสินธุ  ผูอำนวยการกองคลัง     

ขอรายงานยอดเงินสะสมดังนี้ 
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50,277,598.03  

หัก  6,715,881.20   

20,621,808.67  27,337,689.87  

บวก -                 

22,939,908.16  

หัก 2,758,900.00   

7,627,500.00   

-                 10,386,400.00  

(๑) 12,553,508.16  (๑)

หมายเ  

(๒) เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นําไปใชได ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕64 12,553,508.16  (๒)

หัก 9,253,540.00   

3,299,968.16   

หัก -                 

-                 

-                 -                 

บวก -                 

1,003,553.53   1,003,553.53   

4,303,521.69   

๓. (๑) และ (๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕XX

รายงานพิสูจนยอดเงินสะสมที่สามารถนําไปใชไดตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหวางป)

เทศบาลตําบลมาบอํามฤต

ณ วันที่ 31  มกราคม  2565

ถอนคืนเงินรายรับในป 

เงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากกอหนี้ผูกพันแลว

รับคืนเงินรายจายขามปงบประมาณตกเปนเงินสะสม 

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นําไปใชได 

สํารองตามระเบียบฯ 

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นําไปใชไดหลังหักสํารองตามระเบียบ 

เงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสมที่ไดรับอนุมัติแลวในปปจจุบันแตยังไมไดจาย 

จายเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสมในป (ที่อนุมัติในปงบประมาณปจจุบัน)

รายจายประจําป และแหลงเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไมไดรับเงิน 

รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงินที่ไมไดกอหนี้ผูกพัน    

และกอหนี้ผูกพันแลวแตยังไมตรวจรับเพื่อตั้งหนี*้* 

เงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสมที่อนุมัติแลว ทั้งที่ไมไดกอหนี้

ผูกพันและที่กอหนี้ผูกพันแลว แตยังไมตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ 

รายการที่มีขอผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน 

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นําไปใชได ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒564

๑. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเวนบัญชี ดังนี้ 

๑.๑ รายไดตามสัญญาเชาการเงินรอการรับรู - ระยะสั้น 

๑.๒ รายไดรอการรับรู - ระยะสั้น 

๑.๓ รายไดรอการรับรู - ระยะยาว 

๒. **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจายเงิน ยกเวน เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให อปท. โดยไมตองจัดทํางบประมาณ

รายงานพิสูจนยอดเงินสะสมที่สามารถนําไปใชไดตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตําบลมาบอํามฤต

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒564

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง

หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕64

เงินทุนสํารองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕64

เงินกูระยะยาว

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕64

 
 

ยอดเงิน 1,003,553.53 บาท จะประกอบดวย  
-รับคืนเงินคาขยายเขตจำหนายน้ำประปา     289,953.53 บาท 
-รับคืนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนชมุชนมาบอำมฤต 713,600.00 บาท 

    รวมเงิน           1,003,553.53 บาท 
ขอนำเรียนวาในสวนของรับคืนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันของโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤตไม 
แนใจวารับไวแลว เราสามารถใชไดหรือไม อาจจะตองสงกลับกระทรวงการคลัง  สรุปวาเงินท่ี 
สามารถนำไปใชไดจริง ณ ตอนนี้คือ 3,589,921.69 บาท ขอนำเรียนเพียงเทานี้ ขอบคุณคะ 
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ประธานสภาฯ  สมาชิกทานใดมีขอสงสัยหรือสอบถามไหมครับ  
5.4.1 โครงการกอสรางขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.พัฒนาคม 1 หมู 1 

กวาง 0.50-4.80 เมตร ยาว 104 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 245 
ตารางเมตร  ราคาประมาณการกอสราง 163,000 บาท  

ประธานสภาฯ  สมาชิกทานใดมีขอสงสัยหรือสอบถามไหมครับ  ถาไมมีผมขอมติอนุมัติจายเงิน

สะสมโครงการกอสรางขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.พัฒนาคม 1 หมู 1 กวาง 0.50-

4.80 เมตร ยาว 104 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพ้ืนท่ีไมนอยกวา 245 ตารางเมตร  

ราคาประมาณการกอสราง 163,000 บาท ครับ 

มติท่ีประชุม   อนุมัติดวยเสียงเอกฉันท 
ประธานสภาฯ  5.4.2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร  ยาว 75 เมตร และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมฝาปด กวาง 0.50 

เมตร  ลึก 0.70 เมตร ยาว 75 เมตร ซ.เกษมสุข 10 หมู 12 ราคาประมาณการกอสราง 

598,000 บาท 

ประธานสภาฯ  สมาชิกทานใดมีขอสงสัยหรือสอบถามไหมครับ  ถาไมมีผมขอมติอนุมัติจายเงิน

สะสมโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ยาว 

75 เมตร และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมฝาปด กวาง 0.50 เมตร  ลึก 

0.70 เมตร ยาว 75 เมตร ซ.เกษมสุข 10 หมู 12 ราคาประมาณการกอสราง 

598,000 บาท ครับ 

มติท่ีประชุม   อนุมัติดวยเสียงเอกฉันท 
ประธานสภาฯ  5.4.3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร ยาว 85 

เมตร หนา 0.15 เมตร และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝาปด กวาง 0.50 

เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 170 เมตร ซ.สุขสำราญ 1 หมู 13 ราคาประมาณการ

กอสราง 886,000 บาท 

ประธานสภาฯ  สมาชิกทานใดมีขอสงสัยหรือสอบถามไหมครับ  ถาไมมีผมขอมติอนุมัติจายเงิน

สะสมโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 

0.15 เมตร และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝาปด กวาง 0.50 เมตร ลึก 

0.30 เมตร ยาว 170 เมตร ซ.สุขสำราญ 1 หมู 13 ราคาประมาณการกอสราง 

886,000 บาท ครับ 

มติท่ีประชุม   อนุมัติดวยเสียงเอกฉันท  48.32 
   5.5 ขออนุญาตทำกิจการนอกเขต ถนนปริทัศน ขอเชิญกองชางชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายอุกฤษฯ  เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายอุกฤษ  มอดตะคุ  หัวหนาฝายการโยธา รักษา

ราชการแทนผูอำนวยการกองชาง  ถนนท่ีมีความประสงคจะขออนุมัติสภาฯ ทำกิจการ

นอกเขต คือ สวนปลายของถนนปริทัศน มีระยะทางประมาณ 180 เมตร ซ่ึงอยูในเขต

พ้ืนท่ีของ อบต.ดอนยาง  ถนนเสนนี้มีความยาวประมาณ 1,700 เมตร มีสวนตอท่ีเหลือ

นิดเดียวท่ีจะเชื่อมตอถนนทางไปอำเภอปะทิว เราไดจัดทำโครงการและของบประมาณใน

สวนหนึ่งแลว ทานนายกไดมอบหมายใหทำการสำรวจเพ่ือขออนุญาตตอสภาเทศบาล

ตำบลมาบอำมฤต และขออนุญาตตอสภา อบต.ดอนยาง ตอไป ขอนำเรียนครับ 
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ประธานสภาฯ   ขอเชิญทานนายกฯ ครับ 

นายกเทศมนตรีฯ  เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายวีระชัย เตือนวีระเดช นายกเทศมนตรีตำบล  

มาบอำมฤต  ในชวงของถนนปริทัศนจะแบงออกเปน 2 ชวง ชวงท่ี 1 ทางเทศบาลได

ประสานแผนกับ อบจ. แลว  ชวงท่ี 2 (350+180) 350 เมตร อยูในเขตเทศบาล  และ

อีก 180 เมตร จะอยูในเขตของ อบต.ดอนยาง ซ่ึงจะไปสิ้นสุดท่ีเขตทางหลวงชนบท  ผม

จึงใหกองชางศึกษาและขออนุญาตทำกิจการนอกเขต  ในเบื้องตนจะใชงบประมาณจาก

หนวยงานอ่ืน จึงขออนุญาตจากสภาฯ ของเราไวกอน หลังผานการอนุญาตจากสภาฯ ของ

เราแลว ก็นำเอกสารไปขออนุญาตจากสภาฯ ของ อบต.ดอนยาง และดำเนินการขอ

งบประมาณตามข้ันตอนตอไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกทานใดมีขอสงสัยหรือสอบถามไหมครับ  ถาไมมีผมขอมติอนุญาตใหทำ 

กิจการนอกเขตถนนปริทัศน ครับ 

มติท่ีประชุม  อนุญาตดวยเสียงเอกฉันท 

5.6 บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด (มหาชน) ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
ตำบลมาบอำมฤตเพ่ือเขาทำประโยชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  ขอเชิญกองชางชี้แจง
รายละเอียดครับ 

นายอุกฤษฯ   เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายอุกฤษ  มอดตะคุ  หัวหนาฝายการโยธา รักษา
ราชการแทนผูอำนวยการกองชาง จากการท่ี บริษัทโทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด (มหาชน) 
ไดแจงขอเขามาดำเนินการในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล พิกัดท่ีผมไดไปตรวจสอบตามรายละเอียด
ท่ีเขาแจงเขามา คืออยูในบริเวณติดกับรั้วของโรงพยาบาลมาบอำมฤต ซ่ึงพ้ืนท่ีสวนนั้น 
เทศบาลเองไดเคยขอใชและสวนหนึ่งเปนท่ีของเอกชนซ่ึงเปนสวนยาง เสาตนนี้ตั้งอยูบน
ยอดเนินเขาดานบน เปนเสาสูงประมาณ 20 กวาเมตร ซ่ึงกอนหนาท่ีผมก็ไมทราบวาเปน
ของบริษัท โทรคมนาคมฯ เพราะเขาไมไดแจง ในกรณีท่ีเขาอางอิงในหนังสือวาเปนพ้ืนท่ี
ของปาไม พิกัดก็ตั้งอยูบริเวณจุดดังกลาวท่ีผมแจงนะครับ สวนพ้ืนท่ีท่ีชัดเจนวาอยูในพ้ืนท่ี
ของใครผมไมสามารถทราบไดครับ ทาง ผอ.คลังไดนำเอกสารสวนของผูถือครองบริเวณ
ท่ีดินท่ีตั้งเสา บริษัทเดิมท่ีเปนผูตั้งเสา คือ บริษัทโทเท่ิล แอ็คแซส คอมมูนิเคชั่น ซ่ึงชื่อผู
ครอบครองท่ีดิน มีดวยกัน 4 ราย คือ นายวงศพัทธ  เกษมเรืองสกุล, นายวัชระ          
เกษมเรืองสกุล นายไพโรจน เกษมเรืองสกุล และนายอัคพล เกษมเรืองสกุล มีพ้ืนท่ีดิน
ประมาณ 19 ไร ตำแหนงเสาตนนี้ตั้งอยูในพ้ืนท่ีของท่ีดินแปลงนี้ซ่ึงติดกับท่ีเทศบาลขอใช
จากกรมธนารักษ ขอนำเรียนครับ   

ประธานสภาฯ   ขอเชิญทานนายกฯ ครับ 
นายกเทศมนตรีฯ  เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายวีระชัย เตือนวีระเดช นายกเทศมนตรีตำบล  

มาบอำมฤต จากท่ีมีหนังสือมาจากบริษัทโทรคมนาคมฯ แตพอเราตรวจสอบเองแลว ตัว
พ้ืนท่ีเราคาดการณวาเปนพ้ืนท่ีของเอกชนตามหนังสือสิทธิครอบครองตาม  นส.3 ก ตัวนี้ 
จะใหสภาฯ ลงมติในลักษณะวาจากการตรวจสอบและรายงานจาก รักษาการ ผอ.กองชาง
ตัวเสาอยูในพ้ืนท่ีดินของเอกชน ซ่ึงเปนเอกสาร นส.3 ฉบับดังกลาว ขอให บริษัท
โทรคมนาคมฯ ไปตรวจสอบกับกรมปาไมแลวคอยยื่นเรื่องกลบัมาใหม  

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนิติกร ครับ 
นายจิรวัฒนฯ   เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายจิรวัฒน  โพธารส นิติกร คือตอนท่ีเขามาชี้แจง 

ตัวของเขาเองเขารับมอบมาจากเจาของเดิม คือ DTAC ซ่ึงหมดสัญญาแลวตองคืนใหกับ
โทรคมนาคมแหงชาติ ซ่ึงตอนรับคืนไมมีเอกสารอะไรเลยใหเขา เขาจึงตีรวมไปกอนวาเปน



 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลมาบอาํมฤต 13 
 

ท่ีปาไม วันนั้นผมก็ชี้แจงไปแลววาไมเปนท่ีของธนารักษก็เปนท่ีของเอกชน ไมนาจะเปนท่ี
ของปาไมซ่ึงเขาไดแจงวาเขาตองขอความเห็นชอบตรงนี้เพ่ือไปยื่นกับปาไมเพ่ือใหปาไม
ตรวจสอบวาอยูในเขตของปาไมหรือไม แตถาไมอยูในเขตปาไมเขาก็ตองไปคุยกับเจาของท่ี  
ถาอยูในเขตปาไมเทศบาลไมขัดของท่ีจะใหเสาตนนี้ตั้งอยูในพ้ืนท่ี ขอนำเรียนครับ  

ประธานสภาฯ   ขอเชิญทานปลัดเทศบาลฯ ครับ 
ปลัดเทศบาลฯ   เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายปานนท  วงศทิพยพันธ  ปลัดเทศบาลฯ ในกรณี

นี้ถาไมใหเกิดการเสียเวลาเปนประโยชนของพ้ืนท่ี เราก็ขอมติวาเห็นชอบในกรณีท่ีท่ีแปลง
นี้เปนของปาไม สภาฯ ยินดีท่ีจะใหเขาเขามาดำเนินการติดตั้งเสาแบบนี้ดีไหมครับ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนิติกร ครับ 
นายจิรวัฒนฯ   เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายจิรวัฒน  โพธารส นิติกร คือเสาตนนี้มันตั้งอยู

แลว  แตบริษัทโทรคมนาคมแหงชาติฯ เขาไมแนใจวาจริง ๆ แลวมันอยูในเขตปาไมหรือไม
ซ่ึงเขาตองนำเอกสารไปใหปาไมรับรอง และเอกสารท่ีนำไปจะตองมีความเห็นชอบของ
สภาฯ ดวย แตหากไมอยูในเขตของปาไมเขาก็ทำตามกระบวนการของเขาตอไป ผมวามัน
ไมมีผลอะไรหากเราเห็นชอบวาไมขัดของหากมีเสาตนนี้ตั้งอยู  เพราะผูอนุญาตท่ีแทจริงคือ
เจาของท่ีครับ  

ประธานสภาฯ   ขอเชิญทานนายกฯ ครับ 
นายกเทศมนตรีฯ  เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายวีระชัย เตือนวีระเดช นายกเทศมนตรีตำบล  

มาบอำมฤต ในหนังสือยอหนาสุดทายเขียนวา บริษัทโทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด 
(มหาชน) จึงขอความอนุเคราะหใหสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤตพิจารณาใหความ
เห็นชอบเขาทำประโยชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือเปนหลักฐานประกอบการขออนุญาต
จากกรมปาไม ไมไดขออนุญาตเรา แตเราเห็นชอบวาใหเสาตนนี้ตั้งอยูในพ้ืนท่ีเรา  ถาเรา
ไมเห็นชอบในตรงนี้เทากับวาเสาตนนี้อาจถูกรื้อท้ิงหรือเขาอาจตองไปเริ่มตนกระบวนการ
ใหมหมด ซ่ึงกระบวนการนี้เปนการสงมอบ กิจการท่ีเปนสัมปทานทุกอยางเม่ือหมดสัญญา
จะตกเปนของรัฐทันที จากขอความนี้เราแคพิจารณาใหความเห็นชอบอนุญาตใหเขาเขาทำ
ประโยชนในเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ถาหากสมาชิกฯ กังวลก็อาจจะให   
นิติกรใสหมายเหตุดานลางวาหลังจากตรวจสอบพบเรียบรอยแลววาพ้ืนท่ีอยูในเขตปาไม
หรือธนารักษ ขอใหทางบริษัทโทรคมนาคมแหงชาติฯ ไปขออนุญาตใหเรียบรอยแลวแจง
กลับทางเทศบาลฯ ใหรับทราบ หรือ ถาหากตรวจสอบแลวพบวาเปนท่ีดินของเอกชนก็ให
แจงกลับเทศบาลฯ ทราบ เชนกัน 

ประธานสภาฯ สมาชิกทานใดมีขอสงสัยหรือสอบถามไหมครับ  ถาไมมีผมขอมตเิห็นชอบให 

บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จำกัด (มหาชน) เขาทำประโยชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

ของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบดวยเสียงเอกฉันท 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ    
6.1 การกำหนดอัตราคาสนับสนุนกิจการเทศบาล กรณีขอใชสนามกีฬาของเทศบาลเพ่ือ
จัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล และกีฬาฟุตซอล ขอเชิญทานนายกฯ ครับ  

นายกเทศมนตรีฯ  เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายวีระชัย เตือนวีระเดช นายกเทศมนตรีตำบล  
มาบอำมฤต สืบเนื่องจากท่ีทานสมาชิกฯ ไดทราบวากอนหนานี้มีการแขงขันกีฬาฟุตซอล 
และกีฬาฟุตบอลในพ้ืนท่ี ซ่ึงปจจุบันตัวสนามฟุตซอลหนาท่ีการดูแลเปนของเทศบาล 
รวมถึงสนามฟุตบอลหนาโรงพักตอนนี้ก็ไดรับอนุญาตจากทางเจาของท่ีใหเทศบาลเปน
ผูดูแล และในปจจุบันการจัดการแขงขันผมขอเรียกวาเปนเชิงพาณิชย คือจะไมใชเปนกีฬา
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ของหนวยงานหรือทางรัฐจัด ผมจึงนำเรื่องนี้มาหารือในท่ีประชุมวาเราสมควรจะมีการ
จัดเก็บคาบำรุงรักษาดูแลในการขอใชสนามฟุตบอล และสนามฟุตซอลหรือไม หรือถามี
ควรจะเก็บจำนวนเทาไร ตอครั้ง หรือตอวัน จึงนำมาหารือในท่ีประชุมแหงนี้ครับ 

ประธานสภาฯ    สมาชิกทานใดมีขอเสนอไหมครับ ขอเชิญ สท.ณพลฯ ครับ 
สท.ณพลฯ   เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายณพล เอ้ืองเรืองโรจน สมาชิกสภาเทศบาลฯ    

ผมวาหากมีการจัดเก็บคาบำรุงสนาม ควรเก็บ 1,000 บาท ตอ 1 ครั้งครับ ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ    สมาชิกทานอ่ืนมีขอเสนอไหมครับ ขอเชิญ สท.เกรียงศักดิ์ฯ ครับ 
สท.เกรียงศักดิ์ฯ   เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายเกรียงศักดิ์  แซอ้ือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผมก็

เปนตัวแทนของชมรมฟุตบอลมาบอำมฤต การแขงขันผมอยากใหมองวาคนท่ีมาจัดเขาไมมี
ทุนตองหาสปอนเซอร จัดแลวก็ไดประโยชนกับชุมชนไดกระตุนเศรษฐกิจ  ผมก็ยินดีท่ีทาน
นายกฯ ไดมาดูแลเก่ียวกับการกีฬา ตอนนี้ก็มีการปรับสถานท่ีรอบ ๆ สนาม ถาผมมีโอกาส
ก็จะชวยสนับสนุนครับ การจัดการแขงขันผูจัดก็ตองเสียคาใชจายเรื่องการตัดหญา การ
ซอมไฟ ซ่ึงเขาจะใชเงินท่ีไดรับการสนับสนุนจากสปอนเซอร ก็ชวยกันดูแล เงินบริหารตรง
นี้ถามีการจัดเก็บก็ทำใหเทศบาลมีสวนรวมในการบริหารพัฒนา มีสวนรวมกับชุมชนเพ่ิม
มากข้ึน ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ    สมาชิกทานอ่ืนมีขอเสนออีกไหมครับ ขอเชิญ สท.สุริยะฯ ครับ 
สท.สุริยะฯ   เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายสุริยะ  แซลิ้ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เรื่องการ

แขงขันฟุตบอลบางทีมีคนนอกเขามาจัด  ตอนนี้เขามองกันเปนเชิงธุรกิจ  การท่ีนายกฯ จะ
ใหมีการเก็บคาบำรุงรักษาผมวาดีครับ ผมขอเสนอใหเก็บคาบำรุงสนามวันละ 1,000 
บาทครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ    สมาชิกทานอ่ืนมีขอเสนออีกไหมครับ ขอเชิญ สท.ฉัตรชัยฯ ครับ 
สท.ฉัตรชัยฯ   เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายฉัตรชัย ลิ้มสุนันท  สมาชิกสภาเทศบาลฯ       

ถากรณีเก็บครั้งละ 1,000 บาท เขาจัดแขงขันยาว ๆ 10 วัน หรือ 15 วัน หรือจะ
กำหนดวาจัดตอหนึ่งครั้งไมใหเกิน 3 วัน หรือ 5 วัน ดีไหมครับ 

ประธานสภาฯ    ขอเชิญ สท.สุริยะฯ ครับ 
สท.สุริยะฯ   เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายสุริยะ  แซลิ้ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ในการ

จัดการแขงขันแตละครั้งเต็มท่ีก็แขงประมาณ 4-5 วัน จำนวนทีมก็ 30-50 ทีม จะไม
เกินไปกวานี้ สวนมากจะแขงประมาณ 3 วัน ซ่ึงเก็บวันละ 1,000 บาท ในความคิดผมถือ
วาไมเยอะนะครับ ก็ใหเทศบาลเก็บคาบำรุงรักษาและเขาไปดูแลครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ    ขอเชิญ สท.เกรียงศักดิ์ฯ ครับ 
สท.เกรียงศักดิ์ฯ   เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายเกรียงศักดิ์  แซ อ้ือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ       

ผมอยากใหเขาใจผูจัดดวยนะครับ เปนการสงเสริมใหเยาวชนเลนกีฬา เพราะกีฬาของ
เทศบาลมีปละ 1 ครั้ง ถาเขามาจัดแลวมีคาใชจายเพ่ิมข้ึนเขาก็จะไปใชท่ีอ่ืนทำใหชุมชนเรา
ไมไดประโยชน  เพราะเขามาจัดเขาก็ตองเขามาตัดหญามาดูแลเรื่องขยะ และตองเสียคา
หองน้ำใหกับแมบานของโรงพัก ผมคิดวาดีท่ีเขามาจัดในพ้ืนท่ีเราทำใหเยาวชนไดเลนกีฬา 
แมคาไดขายของ เปนการกระตุนเศรษฐกิจ ขอฝากดวยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ    สมาชิกทานอ่ืนมีขอเสนอไหมครับ ขอเชิญ สท.มงคลฯ ครับ 
สท.มงคลฯ   เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายมงคล  เชี่ยวชาญวุฒิวงศ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เม่ือสักครูมีขอเสนอครั้งละ 1,000 บาท กับ วันละ 1,000 บาท ผมขอเสนออีกทางเลือก
หนึ่ง คือ 2 วันคิด 1,000 บาท ถาจัด 3 วัน 2 วนัแรก คิด 1,000 บาท เหลือเศษ 1 วัน 
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คิด 1,000 บาท รวมเปน 2,000 บาท  หรือถาจัด 5 วัน ก็คิด 3,000 บาท ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ    สมาชิกทานอ่ืนมีขอเสนอไหมครับ ขอเชิญ สท.คุณาวุฒิฯ ครับ 
สท.คุณาวุฒิฯ   เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายคุณาวุฒิ  ถนัดกสิกิจ สมาชิกสภาเทศบาลฯ    

ผมวาเก็บคาบำรุงวันละ 1,000 บาท เปนการสมเหตุสมผลครับ และหนาท่ี เชน การตัด
หญา การบำรุงสนาม ก็ใหเปนหนาท่ีของเทศบาล ถือวาไมมากนะครบั ผูจัดก็ทราบอยูแลว
วามีคาใชจายวันละ 1,000 บาท ก็เปนหนาท่ีของเขาท่ีจะหาสปอนเซอรเพ่ือมารองรับ
คาใชจายตรงนี้ เพราะท่ีนั่งอยูในนี้ก็นาจะเปนสปอนเซอรท้ังนั้น ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ผมก็ขอมติเลยนะครับ สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบใหเก็บเงินคาบำรุงสนามกีฬา
ฟุตบอล และสนามกีฬาฟุตซอล ครั้งละ 1,000 บาท ยกมือครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบดวยเสียง 2 เสียง 

ประธานสภาฯ   สมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบใหเก็บเงินคาบำรุงสนามกีฬาฟุตบอล และสนามกีฬาฟุต
ซอล วันละ 1,000 บาท ยกมือครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบดวยเสียง 7 เสียง 

ประธานสภาฯ   สรุปการกำหนดอัตราคาสนับสนุนกิจการเทศบาล กรณีขอใชสนามกีฬาของ
เทศบาลเพ่ือจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล และกีฬาฟุตซอล เก็บคาบำรุงสนามวันละ 1,000 
บาท นะครับ  สมาชกิฯ ทานใดมีเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ ขอเชิญ สท.สุริยะฯ ครับ   

สท.สุริยะฯ   เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายสุริยะ  แซลิ้ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผมขอฝาก
เรื่องหลอดไฟตรงหนาบานติวเตอร ตรงโคงเสาไฟมันไมติดผมเห็นผูปกครองมาจอดรถรับ
นักเรียนแลวมันมืดครับผมอยากใหติดเพ่ิมอีกสักดวง ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ    ขอเชิญทานนายกฯ ครับ 
นายกเทศมนตรีฯ  เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายวีระชัย เตือนวีระเดช นายกเทศมนตรีตำบล  

มาบอำมฤต  ขอใหสมาชิกฯ ชวยถายรูปจุดดังกลาวแลวสงใหทางเทศบาลดวยครบั เพ่ือจะ
ไดไปดำเนินการใหตอไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ    ขอเชิญ สท.เกรียงศักดิ์ฯ ครับ 
สท.เกรียงศักดิ์ฯ   เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายเกรียงศักดิ์  แซ อ้ือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ      

ฝากเรื่องท่ีทางเทศบาลไดทำเรื่องชวยเหลือชาวบานสงใหกับพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย ฝากตามเรื่องใหหนอยครับ เพราะชาวบานสอบถามผมมา และอีกเรื่องหนึ่งคือ
ท่ีศูนย CI (ฟุโจว) อยากใหประสานขอน้ำกับทางประปาเพ่ือใหผูปวยในศูนยฯ ใชเพ่ือการ
อุปโภค ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ    สมาชิกทานใดมีเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ ขอเชิญ สท.คุณาวุฒิฯ ครับ 
สท.คุณาวุฒิฯ   เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายคุณาวุฒิ  ถนัดกสิกิจ สมาชิกสภาเทศบาลฯ   

ดวยสถานการณโควิดในบานเรา ซ่ึงมีขอมูลท่ีเรารูบางไมรูบาง ชาวบานก็อยากทราบขอมูล
จำนวนท่ีแทจริง อยากใหแจงขอมูลท่ีแทจริงตอวันเพ่ือใหทุกคนปองกันตัว ขอใหพิจารณา
ดวยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญทานนายกฯ ครับ 
นายกเทศมนตรีฯ  เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายวีระชัย เตือนวีระเดช นายกเทศมนตรีตำบล  

มาบอำมฤต ผมจะอธิบายเรื่องวิธีการ กระบวนการตรวจจะแบงเปน 2 อยาง ตัวแรก
เรียกวา RT-PCR ตัวท่ีสองคือ ATK ปจจุบันนโยบายของกระทรวงสวนกลาง คือ ถาพบ
ผูปวยใหตรวจดวย ATK และถาตรวจแลวผลเปนบวกใหเขาสูกระบวนการรักษาเลยแตไม
นำตัวเลขมารวม  แตหากตองการนำไปเบิกเชน เบิกประกันตองใชวิธีการตรวจแบบ     
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RT-PCR  ในเขตพ้ืนท่ีเราหากใหแจงเปนตัวเลขพอทำไดแตไมถึงข้ันแยกวาคนนี้อยูหมูไหน 
สามารถแจงยอดคราว ๆ ได เบื้องตนผมจะแจงตัวเลขในกลุมไลนและเฟสนะครับ เปน
ตัวเลขคราว ๆ ตอวัน โดยไมแจงชื่อหรือท่ีอยูนะครับ ขอมูลนี้ไมสามารถนำไปอางอิงอะไร
ได แคนำใชปองกันระวังตนเองนะครับ และอยากจะฝากนะครับวาตอนนี้เกิดการติดเชื้อ
เปนกลุมกอนกระจายคลุมท้ังมาบอำมฤต ฝากทุกคนดูแลผูใตบังคับบัญชาของตนเอง หาก
มีอาการหรือมีเหตุสงสัยวาจะเปนใหรีบไปแจงทางโรงพยาบาลเพ่ือรับการตรวจเพ่ือเขาสู
กระบวนการรักษา และถาพบผูเสี่ยงสูงท่ีเราทราบวาเขาอยูในชวงกักตัวหรือผูปวยแลว
ออกมาขางนอกก็ขอใหแจงผูใหญบานหรือเทศบาล  เราจะพยายามเขาไปชวยดูแลใหใน
เบื้องตน ก็ขอฝากทุกทานดวยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ    สมาชิกทานใดมีเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ ขอเชิญ สท.ปรีดาฯ ครับ 
สท.ปรีดาฯ   เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายปรีดา  พนาสุวรรณรัตน  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

บานบางหลังท่ีติดเชื้อ หรือกักตัว ท่ีเขาไมสามารถออกมาซ้ือของกินของใชได ทางเทศบาล
สามารถเขาไปชวยเหลืออะไรไดบางไหมครับ     

ประธานสภาฯ   ขอเชิญทานนายกฯ ครับ 
นายกเทศมนตรีฯ  เรียนทานประธานสภาฯ ผมนายวีระชัย เตือนวีระเดช นายกเทศมนตรีตำบล  

มาบอำมฤต  ตรงนี้ไดครับแตจะพิจารณาเปนหลัง ๆ ไปนะครับ เพราะตอนนี้รับไมไหว 
สัปดาหกอนหนานี้กลายเปนวาทุกคนไมพยายามปองกันตนเอง และในทางกลับกันเม่ือ
เปนผูเสี่ยงสูงแลวไมไดลำบากขนาดนั้น  จะพิจารณาเปนราย ๆ ไป ในรายท่ีเขาไมสามารถ
ดูแลตนเองไดเทศบาลจะเขาไปดูแลครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   เหมือนท่ีนายกฯ ไดกลาวนะครับวาทุกคนตองดูแลตัวเอง การดอยาตกครับ   
พวกเราตองชวยกันนะครับ เพราะวาตอนนี้มันเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ เพ่ิมทุกวัน พวกท่ีไมสบาย
อยู ทีมงานเทศบาล ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พวกเราก็พยายามดูแลตลอด ทึมกูชีพของเรา
ก็ทำงานไมไดหยุด ก็ขอวิงวอนไปทางพ่ีนองชาวมาบอำมฤตทุกทานวา การดอยาตก     
เราตองดูแลตัวเอง รักษาตัวเองกันไวเพ่ือเราจะตองอยูรอดไปใหไดกับชุมชนของเรา    
เปนจิตสำนึกของเรานะครับ ก็ขอฝากไวนะครับ พวกเราเปนกำลังใจใหกับผูปวย ขอบคุณ
ทุกทานนะครับท่ีใหความรวมมือกับทางเทศบาล ขอใหชวยกันนะครับ ขอบคุณครับ  
สมาชิกทานใดมีเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ ถาไมมีผมขอขอบคุณ ทานนายกเทศมนตรีฯ        
รองนายกเทศมนตรีฯ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขาราชการ     
และผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมขอปดประชุมครับ ขอบคุณครับ 

ปดการประชุม  เวลา ๑2.10 น.         
 
 
 
 

 

(ลงชื่อ)        ปานนท  วงศทิพยพันธ          เลขานุการสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
 

    (นายปานนท  วงศทิพยพันธ) 
 

 
 
 



 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลมาบอาํมฤต 17 
 

 
 
 
 

(ลงชื่อ)        กุลยา  สุวรรณนิกขะ เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน/ผูจดรายงานการประชุม 
 

 (นางสาวกุลยา  สวุรรณนิกขะ) 
 
 
 

(ลงชื่อ)      ปรีดา  พนาสุวรรณรัตน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
 
      (นายปรีดา  พนาสุวรรณรัตน) 

 
 

 
(ลงชื่อ)       ฉัตรชัย  ลิ้มสุนันท  คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

 
        (นายฉัตรชัย  ลิ้มสุนันท) 
 
 
 

(ลงชือ่)        คุณาวุฒิ  ถนัดกสิกิจ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
 
         (นายคุณาวุฒิ  ถนัดกสิกิจ) 
 
 
 
 
                                            รับรองถูกตอง 
 
 

(ลงชื่อ)  สมควร  เทวชู   ประธานสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
 

           (นายสมควร  เทวชู) 
 


